



**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**



คำนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเภทการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล เป็นไปตามแนวทางเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาขึ้นสำหรับใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตลอดจนกำหนดให้มีการดำเนินการตามแนวทางของวงจร PDCA (วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง) เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) / COSO 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance และ ISO 37001 : 2016 Anti-bribery Management Systems : ABMS และรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาลนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามแนวทางของวงจร PDCA โดยที่การดำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตนี้ สอดคล้องกับความเสี่ยงการทุจริตที่ทำการประเมินไว้

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เมษายน 2566



สารบัญ

หน้า

บทที่ 1	บทนำ	
1.1	หลักการและเหตุผล	1
1.2	วัตถุประสงค์	3
บทที่ 2	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
2.1	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล	4
2.2	เอกสารประกอบผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)	25



บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเภทการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล โดยได้กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จัดทำมาตรการควบคุมภายใน และดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่ได้ออกแบบไว้ตามขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้

- 1) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- 2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- 3) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โดยที่ผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลนั้น อยู่ในระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก จากนั้นได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ได้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการอยู่ในระดับใด เช่น ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) ซึ่งเป็นไปตามการประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาขึ้นสำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยได้ประยุกต์ใช้แนวความคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักสากล ซึ่งประกอบด้วย

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ (1) COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) (2) COSO 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance และ (3) ISO 37001 : 2016 Anti-bribery Management Systems : ABMS และมุ่งเน้นการดำเนินการตามแนวทางของวงจร PDCA (วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง) เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ต้องมีความสอดคล้องกับความเสี่ยงการทุจริตที่ทำการประเมิน

นอกจากนี้ ผลการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข **อยู่ในระดับพอใช้** (จาก 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ และอ่อน) กล่าวคือ กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ยังขาดประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตประเด็นการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ แม้ว่าอาจจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม แต่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องนำโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการมาใช้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริตได้

ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการควบคุมภายในตามที่ได้ออกแบบไว้ เป็นไปตามแนวทางที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามแนวทางของวงจร PDCA การดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในตามที่ได้ออกแบบไว้เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตนี้ มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้ทำการประเมิน จึงได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรากฏในเล่มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งปรากฏตามลิงก์ย่อ <https://moph.cc/pLalZ2Y-S> และรหัสคิวอาร์ (QR Code) นี้



1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อทราบถึงการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ในกระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล อย่างเป็นระบบ และให้มีประสิทธิภาพ

1.2.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ของบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตกระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ในอันที่จะลดความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

1.2.3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากสถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



บทที่ 2

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2.1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการงาน การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต อาจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาที่ไม่มีคุณภาพและไม่เป็นไปตามมาตรฐานตลอดจนเกณฑ์ราคากลางยา อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยา เพื่อแลกกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลหรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว</p>	สูง (12)	<p>- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นระบบ เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ควบคุม กำกับให้การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาที่มีคุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด โดยการดำเนินการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดและเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยบริการตามข้างต้น และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ควบคุม กำกับ ให้การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาที่มีคุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด โดยการดำเนินการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด</p>

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
			<p>และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีไซยาของกระทรวงสาธารณสุข บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ</p> <p>เมนู ข้อมูลเผยแพร่ → หมวดที่ 4 มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ → 4. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ → เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาของกระทรวงสาธารณสุข</p>
<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การรับและสั่งใช้ตัวอย่างยา และเวชภัณฑ์ที่มีไซยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต อาจรับและสั่งใช้ตัวอย่างยา และเวชภัณฑ์ที่มีไซยา โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย อาจมุ่งหวังเรียกรับผลประโยชน์เข้ากองทุน สวัสดิการสถานพยาบาล หรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว แลกกับการสั่งจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีไซยา</p>	<p>สูง (12)</p>	<p>- ผู้บริหาร ผู้สั่งใช้ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ดำเนินการรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>1. จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน</p>	<p>1. กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ได้จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และแจ้งเวียนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์</p>

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		<p>พ.ศ. 2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ในหมวด 1 ผู้สั่งใช้ หมวด 2 ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ และหมวด 3 เกสซ์กร หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา</p> <p>2. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซยา</p> <p>ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่ทำได้ กับพฤติกรรมที่ทำได้ (The Dos and The Don't)</p> <p>3. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ 1.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย</p> <p>4. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ 1.)</p> <p>5. นำเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ มาใช้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาปลูก / ปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ ให้เข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI)</p> <p>6. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p>	<p>โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-13 ทราบ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 283 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564</p> <p>2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่ทำได้ กับพฤติกรรมที่ทำได้ (The Dos and The Don't) และแจ้งเวียนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-13 ทราบ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 355 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564</p> <p>3. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ 1.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย โดยสามารถเรียกดูแนวปฏิบัติฯ ได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ เมนู ข้อมูลเผยแพร่ → หมวดที่ 4 มาตรการป้องกันการทุจริต</p>

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		<p>โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม</p>	<p>และประพฤติมิชอบ → 4. มาตรการป้องกัน การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ → เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีใช้ยาของกระทรวง สาธารณสุข → การจัดทำ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 → แนวทางปฏิบัติ เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติ เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตฯ กำหนดให้ หน่วยบริการในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง กับเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ 1.) โดยกำหนด ให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน</p>

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
			<p>คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (MOPH ITA) ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อ MOIT 21</p> <p>5. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน นำเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ มาใช้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาล ระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึก บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ ให้เข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) และข้อขัดแย้งยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ให้เป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค</p>

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
			ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (MOPH ITA) ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน ข้อ MOIT 13
<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาอาจไม่ใช้ราคาสุทธิ และไม่ใช้เกณฑ์ราคากลางยา</p>	<p>สูงมาก (16)</p>	<p>- เกสซ์กร เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ที่เป็นไปตามระบบและหลักเกณฑ์เพื่อสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ ในการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมอบสิ่งของ การสนับสนุนสิ่งอุปถัมภ์ การบริจาค การจัดกิจกรรมแก่สถานบริการสุขภาพ หรือหน่วยงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 4. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา แผนไทย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 5. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 	<p>เกสซ์กร เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ที่เป็นไปตามระบบและหลักเกณฑ์เพื่อสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 4. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา แผนไทย พ.ศ. 2558

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		<p>25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565</p> <p>6. ราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.07.2/ว 688 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556</p> <p>7. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563</p> <p>8. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564</p>	<p>ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558</p> <p>5. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565</p> <p>6. ราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.07.2/ว 688 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556</p> <p>7. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563</p> <p>8. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564</p>
<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การส่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต อาจส่งใช้หรือส่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาโดยเกินความจำเป็น ไม่มีความเหมาะสม เพื่อทำให้มียอดการส่งจ่ายสูง อาจมุ่งหวังเรียกรับผลประโยชน์เข้ากองทุน</p>	<p>สูง (12)</p>	<p>- ผู้ส่งจ่ายยา ต้องส่งจ่ายยาที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้เป็นรูปธรรม มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>1. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่</p>	<p>ผู้ส่งจ่ายยา หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน</p>

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สวัสดิการสถานพยาบาลหรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว		<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน</p> <p>ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564</p> <p>2. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน</p> <p>จัดทำประกาศฯ หรือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ 1.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย</p> <p>3. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน</p> <p>ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ 1.)</p> <p>4. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาปลูก / ปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้เข้าใจในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) ไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity</p>	<p>มีการส่งจ่ายยาที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลที่เป็นรูปธรรม มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>1. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน</p> <p>ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564</p> <p>2. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน</p> <p>จัดทำประกาศฯ หรือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ 1.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย</p> <p>3. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ</p>

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		<p>and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- ข้อ MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565</p> <p>5. บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตกระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน ข้อ MOIT 12-MOIT 13 ที่กำหนดว่า</p> <p>- ข้อ MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ</p> <p>- ข้อ MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 จำแนกเป็น 2 หมวด</p> <p>การประเมินฯ ประกอบด้วย</p> <p>หมวดที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ</p> <p>หมวดที่ 2 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน</p>	<p>และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนาธรรมณ์ ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ 1.)</p> <p>4. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้เข้าใจในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) ไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- ข้อ MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565</p> <p>5. บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตกระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส</p>

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		<p>6. บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตกระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>- ข้อ MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งหน่วยงานเป้าหมายจะต้องประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564</p> <p>7. จัดทำสื่ออินโฟกราฟิกเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข “4 ห้าม 3 ต้อง” เผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน ข้อ MOIT 12- MOIT 13 ที่กำหนดว่า</p> <p>- ข้อ MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ</p> <p>- ข้อ MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 จำแนกเป็น 2 หมวดการประเมินฯ ประกอบด้วย</p> <p>หมวดที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ</p> <p>หมวดที่ 2 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน</p> <p>6. บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตกระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน</p>

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		<p>8. บรรจุประเด็นเงินบริจาค เงินสวัสดิการ และการเรียไรรองหน่วยงานของรัฐ ตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ด้านการเงิน) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>9. บรรจุให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียไรรองและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ผ่านทางระบบรายงานการเรียไรรองและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Solicit Report System : MSRS)</p> <p>10. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลผลให้เป็นรูปธรรมตามคู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีกรใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : Rational Drug Use) และตัวชี้วัด RDU</p> <p>11. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้อง</p>	<p>ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - ข้อ MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งหน่วยงานเป้าหมายจะต้องประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564</p> <p>7. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ จัดทำสื่ออินโฟกราฟิก เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข “4 ห้าม 3 ต้อง” เผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>8. บรรจุประเด็นเงินบริจาค เงินสวัสดิการ และการเรียไรรองหน่วยงานของรัฐ</p>

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		<p>กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564</p>	<p>ตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ด้านการเงิน) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>9. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียกรับ และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ผ่านทางระบบรายงานการเรียกรับ และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (MOPH Solicit Report System : MSRS)</p> <p>10. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้เป็นรูปธรรม ตามคู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาพัฒนาระบบบริการ ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : Rational Drug</p>

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
			Use) และตัวชี้วัด RDU 11. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาของกลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยามีพฤติกรรมการส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสมเพื่อแลกกับยอดจำหน่าย เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ	สูง (9)	1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ผู้แทนยา Bill Corrector หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลระบบยาและระบบสาธารณสุข อันได้แก่ ภาควิชาการผลิต ภาควิชาการค้าและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ผู้ให้บริการทางสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อร่วมผลักดัน	1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลระบบยาและระบบสาธารณสุข จัดทำแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 ดังนี้

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		<p>ให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการทำความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ด้วยการ</p> <p>1.1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดทำ Thailand Consensus Framework ด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ภายใต้โครงการ APEC Business Ethic for SMEs Initiative ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>1.2 ร่วมงาน APEC Business Ethics for SMEs Forum ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลระบบยาและระบบสาธารณสุข จัดทำแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายของประเทศไทย พ.ศ. 2559</p> <p>3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลระบบยา และระบบสาธารณสุข จัดทำระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564</p> <p>4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับ APEC Business Ethics for SMEs Forum และแจ้งเวียนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p>	<p>- เกณฑ์จริยธรรมในการส่งเสริมการขายยา ของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA)</p> <p>- เกณฑ์จริยธรรม สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PREMA)</p> <p>- เกณฑ์จริยธรรม บริษัท ไบโอวาสิส จำกัด</p> <p>- เกณฑ์จริยธรรม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)</p> <p>2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ อยู่ระหว่างการจัดทำระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขาย และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลระบบยา และระบบสาธารณสุข</p> <p>3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับ APEC Business Ethics for SMEs Forum และแจ้งเวียนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p>

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		<p>นุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับ APEC Business Ethics for SMEs Forum ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	<p>โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-13 ทราบ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 870 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565</p>
<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เจ้าหน้าที่อาจปล่อยปละละเลยให้กลุ่มบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย มีพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยมีการเชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย หรือเป็นการอื่นใดที่มีการโฆษณาแอบแฝง</p>	<p>สูง (9)</p>	<p>- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย กลุ่มบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย ผู้แทนยา Bill Corrector และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ฯลฯ</p> <p>เข้ารับฟังการบรรยาย / เสวนา ในสาระสำคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชียของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ที่ให้ความสำคัญกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ ในข้อเสนอเชิงระบบ และข้อเสนอเชิงภารกิจ</p>	<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย กลุ่มบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย ผู้แทนยา Bill Corrector และหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>รับฟังสาระสำคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชียของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ที่ให้ความสำคัญกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ ในข้อเสนอเชิงระบบ และข้อเสนอเชิงภารกิจ</p> <p>ผ่านการเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริม</p>

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
			ธรรมาภิบาลระบบยา เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต อาจรับค่าคอมมิชชั่นในลักษณะ การบริจาคให้แก่กองทุน สวัสดิการสถานพยาบาล หรือการให้ตัวอย่างยา แก่แพทย์ผู้สั่งจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา เป็นการเฉพาะบุคคล จากกลุ่มบริษัทยา</p>	<p>สูง (9)</p>	<p>- หน่วยบริการในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการ ตามแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถม พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงาน ของรัฐที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข และแบบรายงาน การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือเวียนดังนี้ 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2280 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ ว 4600 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถม</p>	<p>หน่วยบริการในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล ทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐ ที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข และแบบรายงาน การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือเวียนดังนี้ 1. หนังสือสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2280 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน</p>

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		<p>พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ หนังสือทั้ง 2 ฉบับ กำหนดแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไว้ด้วย</p>	<p>หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 4600 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ หนังสือทั้ง 2 ฉบับ กำหนดแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไว้ด้วย</p>

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต อาจมีการรับผลประโยชน์จาก กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาซึ่งมีพฤติกรรมส่งเสริมการขายที่ไม่เหมาะสม เพื่อแลกกับยอดจำหน่าย เช่น ในการเดินทางไปประชุม อบรมหรือสัมมนาในต่างประเทศ</p>	<p>ปานกลาง (6)</p>	<ol style="list-style-type: none"> หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ 1.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ 1.) นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาปลูก / ปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ ให้เข้าใจในเรื่อง Conflict of Interest ไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 	<ol style="list-style-type: none"> หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 อย่างเคร่งครัด หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ 1.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย โดยสามารถเรียกดูแนวทางปฏิบัติฯ ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ เมนู ข้อมูลเผยแพร่ → หมวดที่ 4 มาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ → มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา

ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		<p>ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ข้อ MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 5. เปิดเผยแพร่ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>ตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ → เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข → การจัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 → แนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 3. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ 1.) ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กำหนดให้การประกาศเจตนารมณ์ฯ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส</p>







ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ชื่อ MOIT 21 4. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน</p> <p>นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ ให้เข้าใจในเรื่อง Conflict of Interest ไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- ชื่อ MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565</p>







ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
			<p>นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้กับหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์</p> <p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ เมนู ข้อมูลเผยแพร่ → หมวดที่ 4 มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ → 8. หลักสูตร Strong Model : จิตพอเพียง ด้านทุจริต / การดำเนินงาน</p> <p>ผลประโยชน์ทับซ้อน → หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กระทรวงสาธารณสุข → การบรรยายหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง → ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาบนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์</p> <p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ เมนู ข้อมูลเผยแพร่ → หมวดที่ 4 มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ → 4. มาตรการป้องกัน</p>


ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
			การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

2.2 เอกสารประกอบผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใข้ยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล

เอกสาร	รหัสคิวอาร์
1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 มกราคม 2563	
2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564	
3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	
4. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558	
5. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	
6. ราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มีใข้ยา ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.07.2/ว 688 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556	

เอกสาร	รหัสคิวอาร์
7. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563	
8. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	
9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	
10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564	
11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จรรยาบรรณการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 (ฉบับภาษาไทย)	
12. คู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จรรยาบรรณการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564	
13. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : Rational Drug Use) และตัวชี้วัด RDU	

เอกสาร	รหัสคิวอาร์
<p>14. แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>15. จัดทำสื่ออินโฟกราฟิกเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข “4 ห้าม 3 ต้อง” เผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>16. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 (ฉบับภาษาอังกฤษ)</p>	
<p>17. การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> - หมวดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ - https://forms.gle/AXNYRTEVcA3smSSb6 	
<p>18. การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> - หมวดโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน - https://forms.gle/Xc8Yd2miETV6pLV67 	

TAC

Together Against Corruption

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1330



www.stopcorruption.moph.go.th



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

หัวข้อ: รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖